



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผู้มีสิทธิเลือก/ผู้มีสิทธิรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (เพิ่มเติม)	เห็นชอบ
2	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46	ขออนุมัติโครงการ และหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46	อนุมัติ
3	กองคลัง	ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550	
4	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อม และพิบัติภัยธรรมชาติ	
		ขออนุมัติเปิดรายวิชา 420579 ฟิสิกส์ของการวัดการแผ่รังสี 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกเลือกและวิชารอง ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
5	บัณฑิตวิทยาลัย	การจัดสรรผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่บริเวณชั้นคาเฟ่ อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
6	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2546	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลจากภายนอกที่ปฏิบัติงานในหน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ
	คณะวิทยาการจัดการ	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตร ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตว่าคณะฯ ควรพิจารณา ในภาพรวมเกี่ยวกับจำนวนการรับนิสิตแต่ละหลักสูตร เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (student-staff ratio) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยหากคณะฯ มีแนวทางการพัฒนาเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) อาจปรับลดจำนวนการรับนิสิตในหลักสูตรอื่น
	วิทยาลัยพณิชยการวินานาชาติ	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 03501490 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
7	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)		ขออนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
9	กองกิจการนิสิต	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขออนุมัติข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
10	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ) ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน จำนวน 13 รายวิชา	
12	โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
13	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเด็นการบริหารหลักสูตร	อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีหลักสูตรทั่วไปที่ไม่ได้สังกัดคณะขอให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรเป็นผู้ออกประกาศ
14	กองบริการการศึกษา	สรุปการสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ
15	คณะเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เป็นวิชาเฉพาะเลือก และวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เกษตร จำนวน 2 รายวิชาดังนี้ - 015411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต - 015412 วัสดุภัณฑ์เพื่อการพัฒนากระบวนการเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 032442 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 032492 การจัดการเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร	
16	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 054558 ตัวด้านออกซิเดชันสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 รายวิชา	
17	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา เป็นวิชาบริการสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จำนวน 4 รายวิชา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 (ต่อ)	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขอหารือกรณีการเสนอขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนภายใน คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน และ สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีมติให้คณะฯ นำกลับไป ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะนั้น กรณีนี้มีขั้นตอนที่จะให้คณะฯ ดำเนินการ อย่างไร เนื่องจากคณะฯ ยังไม่ได้รับทราบ ข้อมูลใด ๆ และไม่มีโอกาสชี้แจง รายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ	มติที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายและแสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ - โดยปกติเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะทำ หนังสือแจ้งให้คณะฯ ทราบ เมื่อคณะฯ รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามมติ และกรณีนี้หาก คณะฯ ประสงค์จะเข้าชี้แจงก็สามารถแสดงความจำนงขอชี้แจงในสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ - กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในทางปฏิบัติไม่ควรรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อน ควรแจ้งมติให้หน่วยงาน เจ้าของเรื่องทราบโดยเร็ว - นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีได้รับทราบ ทั้งนี้ ผศ.มยุรี เทศผล ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี ได้ชี้แจงว่า ในกรณีวาระของคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้แจ้งมติให้คณะฯ ดำเนินการใด ๆ เนื่องจากในการประชุมมีการอภิปรายอย่าง กว้างขวางจึงต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อน เพื่อความถูกต้องของมติที่ประชุม ที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยฯ เคยมีการแจ้งมติไปก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ ดำเนินการแต่เมื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วจะมีการแก้ไขข้อความไม่ตรงกับที่ได้แจ้งมติไปก่อนล่วงหน้า ซึ่งต้องแก้ไขใหม่อีกครั้ง สำหรับการเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เคย ดำเนินการมาแล้ว แต่เนื่องจากในการประชุมที่ผ่านมาในบางวาระมีการอภิปรายค่อนข้างมากทำให้ผู้มาชี้แจงต้อง เสียเวลาในการรอชี้แจง จึงได้ยกเลิกการเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ยกเว้นกรณี การพิจารณาหลักสูตรใหม่ การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งยังมีการเชิญหน่วยงาน เจ้าของเรื่องมาชี้แจงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าในการ พิจารณากลับกรองเรื่องต่าง ๆ ขอให้ที่ประชุมคณบดีเข้มงวดในการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและละเอียด ถี่ถ้วนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความ รวดเร็ว การนี้ ที่ประชุมฯ จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นวาระที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ในการพิจารณาให้ได้มติที่ชัดเจน ควรดำเนินการดังนี้ - ขอให้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ - หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องประสงค์จะเข้าชี้แจงให้ทำเรื่องเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
18	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติคงรายวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส จำนวน 5 รายวิชาดังนี้ - 374211 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส I - 374311 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส II - 374321 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18 - 374422 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 - 374423 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
19	กองวิเทศสัมพันธ์	สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2007	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password